

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57/2024/CV-MST

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

V/v: Giải trình kế hoạch và báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Đầu tư MST xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Sở.

Căn cứ theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN về việc đưa mã chứng khoán MST của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào diện bị cảnh báo do Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023. Công ty Cổ phần Đầu tư MST kính gửi tới Quý Sở giải trình về kế hoạch xử lý khắc phục tình trạng trên như sau:

- Về báo cáo tài chính năm 2023:** Kiểm toán viên ra ý kiến chấp thuận với số liệu trên bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ, tuy nhiên đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp liên quan đến các khoản thu hợp tác đầu tư với các cá nhân bằng tiền mặt. Công ty cũng đã đưa ra ý kiến giải trình cùng các hồ sơ chứng minh với đơn vị kiểm toán tuy nhiên không được bên phía kiểm toán viên chấp thuận dẫn đến có ý kiến ngoại trừ trên. Đối với quan điểm của Công ty, các khoản thu này là đúng và đầy đủ theo hợp đồng đã ký kết, không vi phạm quy định hiện hành.
- Về kế hoạch khắc phục xử lý tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo:** Ý kiến ngoại trừ nêu trên của kiểm toán viên chỉ bao gồm cho một số giao dịch trong kỳ báo cáo tài chính năm 2023, các giao dịch này đã kết thúc, do đó nguyên nhân ngoại trừ nêu trên không ảnh hưởng đến các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Công ty sẽ nỗ lực và tập trung để phối hợp cùng công ty kiểm toán nhằm hoàn thiện, thúc đẩy tiến độ báo cáo trong năm 2024, đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật nhằm kết thúc tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo.

Công ty Cổ phần Đầu tư MST xin giải trình để Quý Sở được biết về kế hoạch và báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo theo quyết định số 250/QĐ-SGDHN.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
MST
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
M.S.D.N: 0103983390-C.T.Đ

Phan Duy Dũng